
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา  
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
วันท่ี  ๒๓  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม     จ านวน   ๘    คน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอุดร  น้อยวิรก ประธานสภา อบต. อุดร  น้อยวิรก 
๒ นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี รองประธานสภา อบต. วรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 
๓ นายนิติศิลป์  สายสุข ส.อบต.เขต ๑ นิติศิลป์  สายสุข 
๔ นายชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.เขต ๔ ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
๕ นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.เขต ๕ วรจิตร  พันธุ์ยุศรี 
๖ นายบุญเรือง  ไชโชคดี ส.อบต.เขต ๖ บุญเรือง  ไชโชคดี 
๗ นายจัด  จันทร์งาม ส.อบต.เขต ๗ จัด  จันทร์งาม 
๘ นายสรยุทธ  หันจางสิทธิ์ ส.อบต.เขต ๘ สรยุทธ  หันจางสิทธิ ์

  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๔     คน  
ล าดับที่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายเชาวลิต  พรรื่นเริง นายก อบต.โคกศิลา เชาวลิต  พรรื่นเริง 
๒ นายสุร ี สุพร รองนายก อบต.โคกศิลา สุร ี สุพร 
๓ นายบุญเกิด  ผิวเงิน รองนายก อบต.โคกศิลา บุญเกิด  ผิวเงิน 
๔ นายชัยชนะ  แก่นท้าว เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ  แก่นท้าว 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น.  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนระเบียบวาระการประชมุ 
 
นายอุดร  น้อยวิรก - ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้ 
ประธานสภา อบต. มาประชุม จํานวน ๘ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  ๔  ท่าน เป็นอันครบ

องค์ประชุม 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอดุร  น้อยวิรก สืบเนื่องจากเลขานุการสภา อบต.โคกศิลา ได้มีคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค 
ประธานสภา อบต.  ให้แยกกักตัวในระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การดําเนินงานของฝ่ายสภา อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๙ วรรคท้ายในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นํา
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ โดยข้อ ๑๓ กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ให้
สมาชิกเป็นผู้เสนอและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ซื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 
ข้อ ๒๖ กล่าวไว้โดยสรุปว่า ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่
ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ   ผมจึงให้สภา อบต.
เราพิจารณาให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิน่เฉพาะในการประชุมคราวนี้ครับ 

นายชัยรัตน์  ทวีคูณ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
   ส.อบต. หมู่ ๔   ท้องถิ่น ผมนายชัยรัตน์  ทวีคูณ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔  ผมขอเสนอนาย 

นิติศิลป์  สายสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครับ  ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง    ๑. นายบุญเรือง  ไชโชคดี   ส.อบต. หมู่ที่ 6 
2. นายวรจิตร   พันธุ์ยุศรี   ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นายอุดร  น้อยวิรก มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะถือว่าเสนอชื่อราย 
ประธานสภา อบต.  เดียว อ้างอิงตามระเบียบข้อ ๑๔ เป็นผู้ได้รับเลือกนะครับ 
ที่ประชุม   เห็นชอบนายนิติศิลป์  สายสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขานุการสภาท้องถิน่เฉพาะในการประชุมคราวนี้ จํานวน ๗ เสียง 
/นายอุดร... 

 
 



นายอุดร  น้อยวิรก ครับผมขอเชิญท่านนิติศิลป์  สายสุข เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา อบต. สําหรับการประชุมสภา อบต.เราในวันนี้ตามระเบียบวาระแล้วระเบียบวาระที่ ๑ 

คงมีเรื่องเดียว เรื่องเลือกปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา อบต.  ไม่มี เนื่องจากยังไม่บรรจุในระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
ประธานสภา อบต.  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง   คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566      
วาระที ่2 

นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา อบต.  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลาได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566  ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งข้อบัญญัติ  และที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกศิลามีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  จํานวน  ๗  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา อบต.)    และที่
ประชุมสภา อบต. ได้กําหนดระยะเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวัน และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566  ได้ประชุมพิจารณาพร้อมรายงานผลการประชุมคณะ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้ประธานสภา อบต.โคกศิลา เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประธานสภา อบต.ได้ส่งรายงานผลการประชุม
คณะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภา อบต.เพ่ือพิจารณา 
ในวัน เดียวกัน พร้อมกับเชิญสมาชิกสภา อบต.ประชุมพิจารณาเรื่ อง
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นวาระที่ ๒ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นํา
เรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

/นายนิติ… 
 



นายนิติศิลป์  สายสุข เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ท้องถิ่น สําหรับข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประชุมพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566  ในวาระ ๒ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติ ไปแล้วขัดแย้ งกันหรือบกพร่องใน
สาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ
ในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้
นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน  

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น    

นายอุดร  น้อยวิรก ครับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้ว  
ประธานสภา อบต.  ซ่ึงในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที ่

มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน นะครับ ก่อนที่ผมจะเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ เสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ต่อที่
ประชุมสภา อบต.โคกศิลาเราเพ่ือพิจารณาตามระเบียบข้อ ๕๑ ต่อไป ผมขอพัก
การประชุมไว้ก่อนสัก ๑๕ นาที ครับ 

พักการประชุม ๑๕ นาที 
นายอุดร  น้อยวิรก เรียนสมาชิก อบต.โคกศิลาทุกท่าน ท่านผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุม  
ประธานสภา อบต.  ผมได้ตรวจนับองค์ประชุม นับจํานวนสมาชิก อบต.ในที่ประชุมนี้ครบจํานวน  

๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอรายงาน 
/ผลการแปร… 



ผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ต่อที่ประชุมสภา อบต.
โคกศิลาเราเพื่อพิจารณาตามระเบียบข้อ ๕๑ ต่อไป ครับ 

นายนิติศิลป์  สายสุข เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ท้องถิ่น ผมนายนิติศิลป์  สายสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑ ในฐานะประธาน

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  
ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา  ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง    นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ตามความใน  ข้อ 45  วรรค  2  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ตลอดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นได้กําหนด  คือ  ตั้งแต่  วันที่  16  สิงหาคม  2565   เวลา  08.30 -  
16.30  น.   ถึงวันที่  1๘  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30  -  16.30  น. 
รวมระยะเวลาทําการ ๓  วัน  นับได้ ๒๔  ชั่วโมง ตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว้
ปรากฎว่า  ในช่วงระยะวันและเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นยื่นคําเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือพิจารณาใน
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566   เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 
2565  ที่ประชุมเห็นว่า ร่างดังกล่าวที่เสนอมานั้น  ได้ตั้งงบประมาณไว้
เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง  และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  แนวนโยบายในแผนพัฒนา  และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนแล้ว ร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวนี้  มีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วน  คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงไม่ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือตัดหรือลด
วงเงินแต่ประการใด  พร้อมกับมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นเอก
ฉันทเ์ห็นชอบยืนตามร่างเดิมที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลาเสนอ  
รายละเอียดตามเอกสารรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ครับ 

นายอดุร  น้อยวิรก ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้นําเรียนชี้แจงในรายละเอียด 
ประธานสภา อบต.  ต่อที่ประชุม  สรุปนะครับ ในช่วงระยะวันและเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  ไม่มี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยื่นคําเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นเอก
ฉันทเ์ห็นชอบยืนตามร่างเดิมที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลาเสนอ  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข้อเฉพาะทีม่ีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  

/เว้นแต่ที…่ 



เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ในเมื่อไม่มีการเสนอคําแปร
ญัตติฯ หรือขอแก้ไข  ก็จะไม่มีการพิจารณาหรือปรึกษาตามระเบียบข้อ ๕๑ ผม
จงึขอสอบถามต่อที่ประชุม  สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือที่จะได้ลง
มติเพ่ือการนั้นต่อไป ครับ ขอเชิญสมาชิก อบต.อภิปรายได้ ครับ    ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมรับรองว่าไม่มีการอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน สมาชิก 
อบต.ท่านใดพิจารณาแล้ว รับรองว่าไม่มีการอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่าง
อ่ืน โปรดยกมือขึน้พ้นเหนือศีรษะ ครับ 

ที่ประชุม  รับรอง  7  เสียง งดออกเสยีง  1  คน(ประธานสภา อบต.) 
นายอุดร  น้อยวิรก ครับ สรุปมติที่ประชุมสภา อบต. รับรองว่าไม่มีการอภิปรายหรือมีความเห็นเป็น  
ประธานสภา อบต. อย่างอ่ืน รับรอง  7  เสียง งดออกเสียง  1  คน ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมี

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผมก็จะได้ขอมติที่ประชุมสภา อบต.  เห็นชอบตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเสนอหรือไม่  ซึ่งผมตรวจนับองค์ประชุมแล้ว 
พบว่า มีสมาชิกสภา อบต.โคกศิลา อยู่ครบจํานวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
ผมจะขอมติที่ประชุมสภา อบต.เรานะครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ โปรดยกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ ครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ  7  เสียง งดออกเสียง  1  คน(ประธานสภา อบต.) 
นายอุดร  น้อยวิรก ครับ สรุปมติที่ประชุมสภา อบต. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปร 
ประธานสภา อบต. ญัตติเสนอ  กล่าวคือ ไม่มีการแปรญัตติหรือแก้ไข และยืนตามร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566  เดิมที่นายก อบต.เสนอ ครับ  ถือว่าสภา อบต.โคก
ศิลาเราได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ในวาระที่ ๒ แล้วเสร็จ  
ก่อนที่จะเขาสู่วาระท่ี ๓ ดูเวลาแล้วก็เวลา ๑๒.๑๐ น. ขอพักการประชุม และขอ
นัดการประชุมพิจารณาต่อในวาระ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.
โคกศิลา ครับ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
    วาระท่ี ๓ 
นายนิติศิลป์  สายสุข เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ท้องถิ่น  บัดนี้  ถึงเวลากําหนดนัดประชุม ตรวจนับองค์ประชุมแล้วมีสมาชิก  

อบต.เข้าประชุม จํานวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ เชิญท่านประธานสภา 
อบต. ดําเนินการประชุมต่อไป ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก ครับ ต่อไปกจ็ะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา  
ประธานสภา อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ในวาระที่ ๓ เชิญ

เลขานุการสภาฯ นําเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต่อที่ประชุม 
นายนิติศลิป์  สายสุข เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554  ข้อ  52  การ 
/พิจารณา… 



พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3   ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาใน
วาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายอุดร  น้อยวิรก ครับ ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  3   ไม่มีการ  
ประธานสภา อบต.  อภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอัน 

สมควร  ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ผมจึงขอสอบถามที่ประชุมสภา อบต.เรานะครับว่า มี
สมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ครับ  ถ้ามีผมจะได้ขอมติสภา อบต.ให้
อภิปรายได้ถ้ามีเหตุผลสมควร ที่ประชุมมีไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย
ครับ สมาชิก อบต.ท่านใดพิจารณาแล้วไม่ขออภิปรายในวาระ ที่ ๓ โปรดยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมไม่มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ จํานวน  7  เสียง งดออกเสียง  1  คน
(ประธานสภา อบต.) 

นายอุดร  น้อยวิรก ครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภา อบต.โคกศิลาเรา นะครับ ว่าจะให้ตรา 
ประธานสภา อบต.  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  นะครับ  สมาชิก 
อบต.ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตําบล
โคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566  โปรดยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ ครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ  7  เสียง งดออกเสียง  1  คน(ประธานสภา อบต.) 
นายอุดร  น้อยวิรก สรุป มติทีป่ระชุมสภา อบต.โคกศิลาเรา เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2566  เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 จํานวน ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ต่อไปสภา อบต.เราก็จะเสนอให้นายอําเภอเจริญศิลป์พิจารณาอนุมติข้อบัญญัติ
ดังกล่าวตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  
ประธานสภา อบต.  ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  ก่อนทีเ่ราจะประชุมในวาระนี้ หรือมีสมาชิก อบต 
ประธานสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอะไร อย่างไร ผมขอสั่งพักการประชุม  15  

นาท ีตอนนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. เริ่มประชุมกันอีกเวลา ๑๔.๔๕ น. นะครับ 
/พักการประ… 

 



พักการประชุม ๑๕ นาที 
นายนิติศิลป์  สายสุข เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ท้องถิ่น  ได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภา 

อบต. ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 
นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  เรื่องของฝ่ายผู้บริหารที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภา  
ประธานสภา อบต. อบต. เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมต้อง 
นายก อบต.โคกศิลา ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลาเป็นอย่างสูง  ที่ได้พิจารณา

อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ซ่ึง
ทางผู้บริหารก็จะได้นําไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไปเป็นเรื่องของฝ่ายสภา อบต. ครับ  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภา อบต. ติดตาม หรืออภิปราย เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นหรือการบริหารราชการของ

ฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น เชิญ ครับ  เชิญท่านชัยรัตน์  ทวีคูณ สมาชิก อบต. หมู่ ๔ 
นายชัยรัตน์  ทวีคูณ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
   ส.อบต. หมู่ ๔ ท้องถิ่น ผมนายชัยรัตน์  ทวีคูณ  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔  ซักถามฝากท่าน

ประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร เรื่องการทํางานของพนักงานจ้าง ขอให้ผู้บริหารได้
เข้มงวดและกําชับการทํางานให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ 

นายอุดร  น้อยวิรก  ผมเห็นด้วยจากกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่าสมจิตตานุสรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นํา 
ประธานสภา อบต. ชุมชนทํา มีสมาชิก อบต. ท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่ ผมจะได้ให้ท่าน

นายก อบต.ตอบหรือชี้แจงครั้งเดียวครับ เชิญท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี สมาชิก 
อบต. ม.๒ ครับ 

นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๒ ท้องถิ่น ผมนายท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ซักถามฝาก

ท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 2 เรื่อง 
  1. เรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่ 2 ขอให้ช่างไฟฟ้าได้ออกตรวจสอบระบบไฟให้ด้วย 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านต้องไปเปิดไฟ – ปิดไฟ เอง 
2. เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง เนื่องจากมีต้นไม้สองข้างทางภายในถนน
พ้ืนที่ตําบลโคกศิลา เกรงจะทําให้เกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ถึง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กําชับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งดําเนินการ 

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ในพ้ืนที่ของบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเหมือนกัน รบกวน 
ประธานสภา อบต. ฝากท่านนายก อบต.ด้วยครับ มีสมาชิก อบต. ท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่ 

เชิญท่านวรจิตร พันธุ์ยุศรี สมาชิก อบต. ม.๕ ครับ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๕   ท้องถิ่น ผมนายวรจิตร พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕  ซักถามฝากท่าน 

ประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารท้องถิ่นอยากจะเรียนและเสนอถึงปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 เนื่องจากโครงการ
ก่อสร้างถนนบางสายไม่มีในแผนพัฒนา แต่ประชาชนได้รับผลกระทบและถนน 

/คอนกรีตเสริม… 



คอนกรีตเสริมเหล็กบางสายยังไม่เชื่อต่อกัน เวลาฝนตกทําให้น้ํากัดเซาะถนน 
และถนนเพ่ือการเกษตรเส้นทางไปห้วยปลวก จึงขอนําเรียนฝากท่าน
ประธานสภาฯ ถึงผูบ้ริหารได้พิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี น้อง 
ประชาชน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ด้วยครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ขอเชิญท่านนายก อบต.ตอบขอซักถาม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ข้อ 
นายก อบต.โคกศิลา ซักถามของท่านวัยรัตน์ทวีคูณ ส.อบต.หมู่ ๔  เรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงาน

จ้างได้มอบหมายให้รองนายกทั้ง 2 ท่านเป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งก็จะมีการนัดประชุม
ในโอกาสต่อไป 

  ส่วนเรื่องข้อซักถามของท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๒ เรื่องของ
ไฟฟ้าบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 จะให้ช่างไฟฟ้าได้ออกไปตรวจสอบดู เนื่องจากไฟฟ้า
จุดนี้ไฟฟ้าซ็อตบ่อยครับ และเรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลโคกศิลา 
ฝ่ายบริหารขอรับไว้ตามท่ีเสนอแนะและจะสั่งการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ง
ดําเนินการ ครับ 

  ส่วนเรื่องซักถามของท่านวรจิตร พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ เรื่อง ปัญหา
ความเดือดร้อนของ พ่อ แม่ พี่ น้อง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้
ปรึกษาหารือกับท่านรองนายก อบต., ท่านปลัด อบต. เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา
ต่อไปในส่วนของถนนเพ่ือการเกษตรจะให้กองช่างลงพ้ืนที่สํารวจก่อนในเบื้องต้น
ว่าจะสามารถดําเนินการอย่างไร ครับ 

  ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะครับ 
นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญทา่นบุญเรือง  ไชโชคดี ส.อบต.หมู่ ๖ 
นายบุญเรือง  ไชโชคดี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๖ ท้องถิ่น ผมนายบุญเรือง  ไชโชคดี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖  ขออนุญาตท่าน

ประธานสภาฯ  ซักถามฝากท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร เนื่องจากช่วง 
นี้เป็นฤดูฝน ถนนบางสายชํารุด ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความอยากสะดวกใน
การสัญจรไป-มา เช่น เส้นทางไปวัดบ๋าบิ๋ง จึงขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณา ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา อบต.  จะได้ให้นายก อบต.ตอบครั้งเดียว เชิญท่านวรสิทธิ์  พันธุ์ยศุรี ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๒   ท้องถิ่น ผมนายท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒  ขออนุญาต 
 ท่านประธานสภาฯ  อยากจะชี้แจงเรื่องกองทุนธนาคารขยะ เนื่องจากในช่วงผ่าน

มามีสมาชิกเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก จึงขอฝากทางท่านผู้นํา ท่านสมาชิก ช่วย
ตรวจสอบสมาชิกธนาคารขยะเรื่องการขาดสิทธิ์ของสมาชิก บางรายส่งไม่ครบ ไม่
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ขอให้ส่งให้ครบจํานวน 300 บาทเพราะหากว่า
เงินในบัญชีไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายให้ได้ ซึ่งจะมีการนัดประชุม
สมาชิกในโอกาสต่อไปเพื่อทําความเข้าใจ 

/นายอุดร… 



นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา อบต.  จะได้ให้นายก อบต.ตอบครั้งเดียว เชิญท่านวรจิตร  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๕ ท้องถิ่น ผมนายวรจิตร พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕ ขออนุญาตท่าน 

ประธานสภาฯ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของกองทุนธนาคารขยะ อยากจะให้
นัดประชุมใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ขณะนี้มีสมาชิกไม่
ถึงครึ่งหนึ่ง บางคนขาดสิทธิ์ เพื่อให้กองทุนธนาคารขยะได้ทํางานต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านบุญเรือง ไชโชคดี ส.อบต.หมู่ ๖ ครับ 
 
นายบุญเรือง  ไชโชคดี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๖ ท้องถิ่น ผมนายบุญเรือง  ไชโชคดี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖  ขอเสนอประธาน

กองทุนธนาคารขยะ หรือผู้รับผิดชอบ ตรวจเช็คว่าใครขาดสิทธิ์ให้ทําหนังสือแจ้ง
เจ้าตัวโดยตรง  

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ขอเชิญท่านนายก อบต.ตอบขอซักถาม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
นายก อบต.โคกศิลา ตามท่ีท่านสมาชิกบ้านปลวก หมู่ที่ 6 ได้เสนอถึงปัญหาและความเดือดร้อนของ

ประชาชนโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาแล้ว จะมอบหมายให้กองช่าง
ได้ตรวจสอบและประมาณการ 

นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม ่ครับ 
ประธานสภา อบต.  จะได้ให้นายก อบต.ตอบครั้งเดียว เชิญท่านวรสิทธิ์  พันธุ์ยศุรี ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๒ ท้องถิ่น ผมนายท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒  ขออนุญาต

ท่านประธานสภาฯ  อยากจะชี้แจงเรื่องกองทุนธนาคารขยะเพ่ิมเติม ทางกองทุน
ธนาคารขยะได้ทําหนังสือไปที่ผู้นําทุกเดือน แต่ไม่มีผู้ประสานงานทําให้การ
ทํางานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในโอกาสต่อไปจะเชิญประชุมเพ่ือทําความเข้าใจ สําหรับ
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา มีบ้านคําบอน หมู่ที่ 4 มีการทํางานที่เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง หมู่ที่ยังต้องปรับปรุงจะเป็นบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 
5  

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ขอเชิญท่านรองบุญเกดิ  ผิวเงิน  รองนายก อบต. ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายบญุเกิด  ผิวเงิน  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
รองนายก อบต.โคกศิลา เรื่องของถนนในพ้ืนที่บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ผมก็ได้ออกสํารวจพบเห็นถึงความ

เดือดร้อนของพี่ น้อง ประชาชน    ก็จะได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป พร้อมนี้ได้ออกไปดูสถานที่ที่จะสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านก็
เห็นว่าได้จัดเตรียมสถานที่และลงดินแล้ว สําหรับเรื่องการทํางานของพนักงาน 

/จ้างก็ได้… 



จ้างก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต. ให้กํากับดูแล ซึ่งจะมีการเรียกประชุม 
และในเรื่องของงานแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว ส่วน
ในเรื่องของการตัดต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้องสั่งถึงจะทํา ถ้าสั่งให้ทําก็จะทํา
ทันที ในเรื่องการทํากิจกรรมจิตอาสา ที่วัดป่าสมจิตตานุสรณ์ผมเห็นเหมือนกับ
ท่าน พนักงานจ้างยืนดู ผู้บริหารและผู้นําเป็นคนตัดหญ้า และประเด็นสุดท้ายผม
ขอฝากท่านประธานถึงสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เนื่องจากผมได้ลงพื้นที่และได้
พูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านและอดีตสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ในเรื่องการประสานงาน
โครงการต่างๆ ท่านได้ท้วงติงว่าไม่มีการพูดคุย ประสานงาน ก่อนที่จะทํางาน ก็
อยากจะฝากท่านสมาชิกได้ทําความเข้าใจกับทางผู้นําด้วย ผมขอนําเรียนเพียง
เท่านี้ก่อนครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก  ขอบคุณท่านรองบุญเกิด  ผิวเงิน  รองนายก อบต. ครับ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ เชิญท่าน 

วรจิตร  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๕ ครับ 
นายวรจิตร พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๕ ท้องถิ่น ผมนายวรจิตร พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕  ขอขอบคุณทาง

ท่านผู้บริหารที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 5 สําหรับในเรื่องของการเตรียมสถานที่ก่อสร้างศาลาประชาคม ได้มีการ
เตรียมสถานที ่การลงหินได้รับการประสานจากผู้รับจ้างจึงได้เข้าไปตรวจดูความ
เรียบร้อยจนแล้วเสร็จ 

นายอุดร  น้อยวิรก  มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านบุญเรือง ไชโชคดี ส.อบต.หมู่ ๖ ครบั 
นายบุญเรือง  ไชโชคดี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๖ ท้องถิ่น ผมนายบุญเรือง  ไชโชคดี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๖ ขอกราบเรียนว่า

ทุกโครงการที่จะเข้าไปพัฒนา ทุกโครงการมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา และได้
ปรึกษาหารือกับทางผู้นําทุกโครงการ โครงการต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มาจากปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ี น้อง ประชาชน ทั้งสิ้น ขอนําเรียนชี้แจงไว้เท่านี้ก่อนครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก  การทํางานของเราก็ขอให้ดูความเดือดร้อนของพ่อ แม่ พ่ี น้อง ประชาชน 
ประธานสภา อบต. เป็นหลักครับ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถาม ติดตาม หรืออภิปราย อีก

หรือไม่ ครับเชิญท่านชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.หมู่ ๔ ครับ 
นายชัยรัตน์  ทวีคูณ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๔ ท้องถิ่น ผมนายชัยรัตน์  ทวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔ เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร เนื่องจากพบว่าถนนสองสายในพ้ืนที่ 
บ้านคําบอน หมู่ที่ 4 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่ถนนสายดังกล่าวไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ฝากท่านผู้บริหารมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ขอเชิญท่านนายก อบต.ตอบขอซักถาม ครับ 
ประธานสภา อบต. 

/นายเชาวลิต... 
 
 



นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ข้อ 
นายก อบต.โคกศิลา  ปัญหาความเดือดร้อนของบ้านคําบอน หมู่ที่ 4 ต้องตรวจดูก่อนว่าพ้ืนที่ 

ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่วนบุคคล และกรณีของบ้านปลวก หมู่ที่ 6 
โครงการที่ได้เสนอมาอันดับแรกพบว่าวัตถุประสงค์กับประโยชน์ใช้สอยไม่
สอดคล้องกันคงต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ก่อน จึงต้องนําโครงการ
ลําดับต่อมามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติก่อน 

นายอุดร  น้อยวิรก  ขอบคุณท่านนายก อบต.ทีต่อบขอซักถาม ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภา อบต.  ซักถามอีกหรือไม่  เชิญท่านวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.หมู่ ๒ ครับ 
นายวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ ๒ ท้องถิ่น ผมนายท่านวรสิทธิ์ พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒  เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ผ่านถึงนายก อบต. อยากจะเรียนถามเรื่องโครงการก่อสร้างลาน
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพได้ดําเนินการไปถึงไหน 
อย่างไรแล้วครับ  

นายอุดร  น้อยวิรก  ครับ ขอเชิญท่านนายก อบต.ตอบขอซักถาม ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายเชาวลิต  พรรื่นเริง  เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
นายก อบต.โคกศิลา โครงการลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สําหรับโครงการนี้ขอรับเงินอุดหนุนเงินเหลือ

จ่าย มีการอนุมัติมาแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการแจ้งประสานมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่า จังหวัดสกลนครของเรามีที่ไหนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัด
สกลนครขอไป 51 แห่ง ได้รับการอนุมัติมา 25 แห่ง คงต้องรอให้จังหวัดแจ้งมา
ก่อน และจะเร่งปรับแผนพัฒนาเพื่อรองรับการของบประมาณในปี พ.ศ.2567  

นายอุดร  น้อยวิรก  ขอบคุณท่านนายก อบต.ตอบขอซักถาม ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอซักถาม 
ประธานสภา อบต. อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเรื่องท่ีท่านสมาชิกได้

ท้วงติงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ก็หวังว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข 
ฝากถึงทางผู้บริหารนั้นได้นําไปปฏิบัติในส่วนที่ท่านสมาชิกนั้นได้ฝากปัญหาให้
ดําเนินการแก้ไข   

การประชุมในวันนี้เวลาก็สมควรแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท่าน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการ
ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2565  ครั้งที่  3  

 
/ปิดประชุม... 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปิดประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
  

(ลงชื่อ)       นิติศิลป์  สายสุข       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายนิติศิลป์  สายสุข)   

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
 

(ลงชื่อ)         อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                         (นายอุดร  น้อยวิรก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
 
 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 

- กรรมการตรวจรายงานการประชุมสมัย สามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒  เมือ่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๕  ถูกต้องแล้ว 

                        (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายบุญเรือง  ไชโชคดี) 

       
                        (ลงชื่อ)      ชัยรัตน์  ทวีคูณ        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นายชัยรัตน์  ทวีคูณ) 

              
                        (ลงชื่อ)       นิติศิลป์  สายสุข       กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายนิติศลิป์  สายสุข) 
 
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 
- มตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลารับรองการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งแรก ในการประชุมสมัย  วิสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-..................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)  
                                                (นายอุดร  น้อยวิรก) 

                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
 


